

# สำเนา

## ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ผลการตัดสินโครงการประกวดต้นรวงผึ้ง "ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐"

ตามที่กรมป่าไม้ ได้มีประกาศให้สำรวจและส่งประกวดต้นรวงผึ้ง ตามโครงการประกวดต้นรวงผึ้ง "ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานรัฐ และเอกชนเล็งเห็นความสำคัญของต้นรวงผึ้งและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการคัดเลือกต้นรวงผึ้ง ได้พิจารณาตัดสินแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

### ประเภทต้นไม้ทรงปลูก

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่ สวนหลวง ร.๙
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย	ได้แก่ วัดป่าภูก้อนที่ตติรवास
รางวัลชมเชย	ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รางวัลชมเชย	ได้แก่ โรงเรียนราชวินิต

### ประเภทต้นไม้ตามธรรมชาติ

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่ วัดเกรียงไกรใต้
---------------	------------------------

### ประเภทต้นไม้ปลูก โดยหน่วยงาน/องค์กร

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่ วัดสุปฏิหารามวรวิหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	ได้แก่ สวนป่าทุ่งเกวียน (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
รางวัลชมเชย	ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
รางวัลชมเชย	ได้แก่ วัดสามพวง
รางวัลชมเชย	ได้แก่ กรมการสารวัตรทหารบก

รางวัลชมเชย	ได้แก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
รางวัลชมเชย	ได้แก่ โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชมเชย	ได้แก่ ศูนย์ป่าไม้อุดรดิตถ์
รางวัลชมเชย	ได้แก่ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
รางวัลชมเชย	ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
รางวัลชมเชย	ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รางวัลชมเชย	ได้แก่ ศูนย์ราชการกำแพงเพชร
รางวัลชมเชย	ได้แก่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
รางวัลชมเชย	ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชมเชย	ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมสตูล
รางวัลชมเชย	ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
รางวัลชมเชย	ได้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย	ได้แก่ เทศบาลตำบลเชิงทะเล
รางวัลชมเชย	ได้แก่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รางวัลชมเชย	ได้แก่ วัดชินวรสารามวรวิหาร
รางวัลชมเชย	ได้แก่ ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สำนักสงฆ์ดอยช้างนาคราช
รางวัลชมเชย	ได้แก่ โรงเรียนวัดวงษ์ทอง (ราษฎร์สุริยศึกษา)
รางวัลชมเชย	ได้แก่ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
รางวัลชมเชย	ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูแลงคา

**ประเภทต้นไม้ปลูก โดยบุคคลทั่วไป**

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่ นางมรกต สุวรรณาชิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	ได้แก่ นางวรรณาท ดอกไม้ทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	ได้แก่ นายอัฉพล อินสว่าง
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายมงคล สีห์โสภณ

รางวัลชมเชย	ได้แก่ ครอบครัวสุวรรณวัฒนา
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายอภิชาติ ทวีสุข
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายสมชาย สมปัญญา
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายสมโพธิ แสงเดือนฉาย
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นางอรณาฐ ศรีเมือง
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นางธัญพร หงส์ยก
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายมานพ บุญส่ง
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นางเพียวร์ แสงประไพ
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายสุพธินันท์ สุขสวัสดิ์ชน
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายจำเนียร กุณาศล
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายจำนงค์ อินทรสุวรรณ
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายอนันต์ ตินตะชาติ
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายประเทือง ราษฎร์ศิริ
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายคัชชินทร์ เงินบำรุง
รางวัลชมเชย	ได้แก่ คุณอรณัฐรา โยธะกา
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายสมภพ โพธิ์วรรณ
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นางกมล ศรีรัตน์
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายอภิชา พึ่งเทศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับรางวัล กรมป่าไม้จะได้  
แจ้งให้กับผู้รับรางวัลโดยตรง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงนาม) อรรถพล เจริญชันษา  
(นายอรรถพล เจริญชันษา)  
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง



(นายอานนท์ ธีระปรีदानันท์)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ